



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยทำการรับสมัครระหว่าง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวปรางทอง กันสา	ประเมินสมรรถนะ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป.
๒	๐๒	นางสาวรัตนชนก พลภายา	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครฯ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นพร้อมใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือภายหลังการทำสัญญาจ้างไปแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จักสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งทันที

สำหรับการแต่งกายให้แต่งชุดสุภาพ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินไม่มารายงานตัวหรือมารายงานตัวต่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหา หลังจากเวลาสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้ารับการสอบ

วัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม และทางเว็บไซต์ www.nakasem.go.th โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ซึ่งได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของประกาศรับสมัครฯ แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สิบเอก

(มงคล ครั่งพิบูล)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ